

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

UKEM - เส้นเดียวก็อุ่นใจ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... น่าจะเคยเอามาเข้าทำเนียบ บาดตาเซียน ไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ ถ้าจะไม่ผิดนะ

และที่เอามาดูกันวันนี้ ก็แค่อยากจะให้มุมมองในการเล่นหุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค ที่แสนง่าย ยิ่งไงก็ไม่แพ้ แต่ก็ต้องมีวินัยในการใช้เครื่องมือ... แม้ว่าบางครั้ง ราคาหุ้นจะแกว่งตัวขึ้นลงให้ได้ใจสั้น เรียกว่าขึ้นแรงได้ อาจจะมีตบลงมาแรงๆ ไม่แพ้กัน แบบว่าขึ้นจากตรงไหน ก็ตบลงมาเริ่มที่ตรงนั้น ให้เห็นในหุ้น UKEM นี้เลย แต่ถ้าใช้สัญญาณ หรือ อ่านแนวโน้มในเรื่องที่ควรจะเป็น หรือ เรื่องที่ควรจะอ่านก่อน จริงๆ แล้วแทบจะไม่ต้องไปหา Indicator ตัวไหนมาทำให้ยุ่งเลยแหละครับ... เหนือเมฆเคยกล่าวในห้องเรียน UIA. ออกจะบ่อยว่าง่าย ๆ สุดแล้ว ทุกอย่างคืนสู่สามัญ แล้วท่านจะรู้ว่า เล่นหุ้นให้กำไร ไม่ได้ยากเกินกว่าที่ใครๆ หลายคนว่า อาจจะมีบ้างที่ต้องยอมเจ็บตัว แต่เจ็บตัวแค่เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งถ้าเข้าทางตามแผนเมื่อไร กำไรที่ได้จะคุ้มเกินคุ้ม เพียงแต่ท่าน จะต้อง Let Profit Run และ Stop Loss ให้เป็นเท่านั้น... เท่าที่เจอในนักลงทุนที่ชอบมีคำถาม เหนือเมฆจะเจอแต่ Let Loss Run ถ้าม Stop Profit กันเสียเป็นส่วนใหญ่ กำไรที่ได้ มันจึงน้อยกว่าขาดทุน... ลองปรับกระบวนการทำงานของสัญญาณทางเทคนิคกันใหม่จะครับ เขาแค่ 3 เรื่องสำคัญ ในการอ่าน และวิเคราะห์ให้ถูกกระบวนการก่อน แล้วสุดท้าย ท่านจะอิงกับการใช้เพียงเส้น MA. แต่เส้นเดียวก็เย็นไปได้ ทุกวันนี้ เหนือเมฆแทบจะเป็นเซียน MA. ไปเสียแล้วกรรมัง หน้าจอกราฟที่ตั้งไว้ดู ส่วนมากก็ใช้ดูแต่ MA. นะ นี่ถ้าจะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ หรือเปลี่ยนชื่อเพจ ก็คงจะคิดตั้งชื่อ ที่มาจาก MA. กันแน่ๆ ละ

ดูตามเกม... หรือดูทรงดูอาการที่ผ่านมา มักจะมีไม้ไล่ผี (ขึ้นแล้วทุบลงแรงๆ) อยู่เสมอ หากแต่ถ้า ถ้าใจไม่แกว่งหรือมีของดีไว้ช่วยแล้ว เราก็ยังน่าจะมีส่วนมาจากการบาดตาในครั้งที่แล้วอยู่นะ

- แนวรับ** : ... 2.26-2.18 ยังเก็บได้ ถ้าจะกดลงแรงๆ อีก ดีดูที่เส้น MA. ไว้
- เป้าหมาย** : ... ยังคงคาดหวังที่ระดับ 2.5-2.6 ไว้ได้ และก็ยังมอง 3+/- ด้วย

Price Chart...(UKEM)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น UKEM... มาถึงตรงนี้ ก็คงต้องกล่าวล่ำว่าเส้น MA. ในภาพนี้ คือ เส้น SMA25days ซึ่งครั้งที่ลงจากการบาดตาไปครั้งที่แล้วนั้น ก็ลงมาหาเส้น MA. นี้ แล้วถามว่าจะต้องกลัวหลุดไหม... ถ้าคิดแบบนั้น ก็จะกลัวทุกเครื่องมือแหละครับ จริงๆ แล้ว ดูรูปแบบของเส้น MA. นั้น ไม่ต้องรอดูหรือต้องกลัวหลุดอะไรเลย เพราะถ้าจะหลุดจริงๆ จังๆ ก็ Stop Loss ไป ตามกฎ มีไว้อยู่แล้ว... แล้วมาถึงวันวาน ราคาสร้าง New High ในกรอบการแกว่งตัวระยะสั้น ซึ่งนั่นคือ เรามี Pattern ตีๆ หรือ Pattern เชิงบวกขึ้นมาทันที การขึ้นแรง แล้วอ่อน จะมากหรือน้อย อาจมีได้ แต่ก็ไม่ต่ำกว่าแนวต้านของ Pattern ที่เป็น แนวโน้มก็ไม่เสีย (ลาก Trend ก็ได้นะ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน